



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ ๑๒๓๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนำเสนอด้วยอินโฟกราฟิก (Infographic) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีแผนการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัด เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และให้การดำเนินการจัดทำรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนำเสนอด้วยอินโฟกราฟิก (Infographic) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม)	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย)	กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	กรรมการ
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	กรรมการ

/ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน.....

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ เกาภูรีระ	กรรมการ
อาจารย์พบพร เอี่ยมใส	กรรมการ
อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา	กรรมการ
อาจารย์วีรวรรณ แจ่มไม้	กรรมการ
ดร.ชฎาพร โชติธรรมาภรณ์	กรรมการ
นางสาวสุมิตรา น้าทิพย์	กรรมการ
นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา	กรรมการ
นายอนุชิต อ่อนเกษ	กรรมการ
นายอานนท์ ปลื้มเนตร	กรรมการ
นายวัชระ แสงจันทร์ไทย	กรรมการ
นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์	กรรมการ
นางสาวธฤชวรรณ ธรรมสอน	กรรมการ
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์	กรรมการ
นายวชิรวิทย์ กรรณิกา	กรรมการ
นายวันเฉลิม พูนสมใจ	กรรมการ
นางสาวสุพรรณษา สมหารวงศ์	กรรมการ
นางสาวพันทิพา เย็นญา	กรรมการ
นายชัยเดช ชัดติยะ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ	ผู้ช่วยเลขานุการ
นายธาดา พรหมทับ	ผู้ช่วยเลขานุการ
นายจิรพงษ์ เทียนแขก	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเกตแก้ว สร้อยอ่วม	ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย์	ผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

Signature Code : F๖MwiKXD๒Ewwp/CCKqsq

